



## โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท



### ๗ เป้าหมายการดำเนินงาน ๗

ผลผลิตปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ครั้ง

### ๗ ขั้นตอน/เรื่องราว/สาระสำคัญของโครงการ ๗

โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพ ในการนำแนวคิดสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และมีองค์ความรู้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดสู่คนอื่น ๆ ในชุมชน ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ จุดดำเนินการ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ ราย

ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายชบาปัตตานี” พร้อมทั้งพระราชทานแม่แบบพิมพ์ผ้าลายชบาปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้า ชาวจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน และทรงพระราชทานลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวัณณวรี” เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บ้านคำปุน ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ส่งมอบแก่ศิลปินช่างทอผ้า และหัตถกรรมไทยทั่วประเทศ

### ๗ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ๗

#### ผลลัพธ์

◆ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ที่เข้าร่วมงานสามารถ นำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดสากล และมีการนำความรู้ไปถ่ายทอด ให้กับสมาชิกได้ และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่

◆ ผลงานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย ใน ๔ ภูมิภาค ได้รับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนที่สนใจ

**ผลผลิต** ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน และมีช่องทางการตลาด และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

### ๗ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน/ชุมชน/หรือกรมการพัฒนาชุมชน ๗

#### ผลกระทบ

◆ สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีคุณภาพ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

◆ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ มีช่องทางการตลาด ยอดจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น





